

ระเบียบการดิจิทัล

สมาชิกแบบไลฟ์ของท่านทำให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการสถานออกกำลังกายได้หนึ่ง (1) ครั้งต่อเดือน หากท่านต้องการจะเข้าใช้บริการเพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มแบบรายครั้งตามครั้งที่ไปใช้บริการได้ (จองใช้บริการรายครั้ง) เว้นไขการจองใช้บริการรายครั้งจะถูกนำมาใช้สำหรับการจองทั้งสองประเภท

ข้อกำหนดเรื่องการชำระเงินในระบบดิจิทัลสำหรับเงื่อนไขการจองใช้บริการรายครั้ง (CASUAL BOOKINGS)

1. ค่าธรรมเนียม

1.1 การจองใช้บริการรายครั้ง

ในฐานะสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ท่านมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง ให้เราล่วงหน้าในแต่ละครั้ง

ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง ล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีที่ยอมรับวิธีชำระเงินรูปแบบอื่น ทั้งนี้ท่านจะไม่สามารถอนุญาตให้เข้ากลุ่มหรือกิจกรรมในคลับที่ท่านเลือกไว้ หากท่านมีได้ชำระค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง

หากท่านมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเรียกเก็บยอดค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายเรียกเก็บต่างๆ ที่เกิดกับท่าน ขอได้โปรดติดต่อเรา

1.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง

เราจะตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง เป็นระยะ และอาจทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ซึ่งค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง และกลุ่มตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏอยู่ในแอป Mylocker ของท่าน และจะแตกต่างกันไปในแต่ละคลับ และแต่ละกิจกรรมที่จอง ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง ทั้งหมดจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

1.3 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บอื่นๆ ของสมาชิก

ท่านอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเรียกเก็บใดๆ ในส่วนของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งจะระบุไว้ในรายการราคาของคลับที่เกี่ยวข้อง (เราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เป็นครั้งคราว) ซึ่งท่านสามารถขอรับรายการราคาดังกล่าวได้ที่ฝ่ายต้อนรับ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้นในยอดชำระผ่านบัตรเครดิตของท่าน

1.4 การยกเลิกและวงเงินเครดิต

หากท่านจองใช้บริการรายครั้ง ด้วยความผิดพลาด และยกเลิกรายการภายใน 10 นาที เราจะคืนเป็นวงเงินเครดิตให้ท่านใช้สำหรับการจองใช้บริการรายครั้ง ในคราวหน้า หากท่านยกเลิกรายการจองใช้บริการรายครั้ง ก่อน 22.00 น. ของวันถัดจากที่ทำรายการจองใช้บริการรายครั้ง เราจะคืนเป็นวงเงินเครดิตให้ท่านใช้สำหรับการจองใช้บริการรายครั้ง ในคราวหน้า

ท่านต้องใช้วงเงินเครดิตนั้นภายใน 6 เดือน นับจากที่จองใช้บริการรายครั้งในคราวแรกเริ่มนั้น มิเช่นนั้น จะถูกริบเงินดังกล่าวและไม่สามารถขอคืนเงินได้

หากท่านยกเลิกรายการจองใช้บริการรายครั้ง ก่อน 22.00 น. ของวันถัดจากที่ทำรายการจองใช้บริการรายครั้ง ท่านจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินหรือได้รับวงเงินเครดิตสำหรับใช้เป็นค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง แต่ประการใด หากท่านไม่จองใช้บริการรายครั้ง ท่านย่อมไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินหรือได้รับวงเงินเครดิตสำหรับใช้เป็นค่าธรรมเนียมการจองใช้บริการรายครั้ง แต่ประการใด วงเงินเครดิตการจองแบบ Intro Pack จะสิ้นอายุใน 14 วันหลังจากวันที่ทำรายการซื้อ และหนึ่งบุคคลจะใช้สิทธิ์ Intro Pack ได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น

อนึ่ง กำหนดตัดรอบการยกเลิกรายการจองใช้บริการรายครั้ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดล่าสุดในการยกเลิกการจองจากแอป Mylocker ของท่าน หรือฝ่ายต้อนรับ



เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ระเบียบการดิจิทัล

2. ท่านสามารถโอนเครดิตเงินจองใช้บริการรายครั้งของท่านให้แก่บุคคลอื่น ได้หรือไม่

ท่านไม่สามารถโอนเครดิตเงินจองใช้บริการรายครั้งของท่านให้แก่บุคคลอื่น สมาชิกภาพและเครดิตเงินจองใช้บริการรายครั้ง เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะบุคคลของท่าน

2.1 การเข้าใช้งาน

สมาชิกภาพบางประเภทอาจถูกจำกัดเวลาเข้าใช้งาน โปรดตรวจสอบราคาของรายการที่ท่านสนใจสมัครจากฉบับนั้นๆ การแลกใช้เครดิตเงินจองใช้บริการรายครั้ง จะจำกัดประเภทเฉพาะบางกลุ่มหรือบางกิจกรรม ซึ่ง Mylocker ในบัญชีผู้ใช้ของท่านจะแสดงข้อมูลของกลุ่มและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการจองตามประเภทวงเงินเครดิตของท่าน